



Số tiền thực bạn nhận được khi trúng giải xổ số miền Bắc

Trúng giải xổ số đặc biệt luôn là niềm mơ ước của nhiều người.

Giành được những giải thưởng lớn luôn là niềm mơ ước của nhiều người khi tham gia các trò chơi may rủi. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh, bạn có thể may mắn “ẵm trọn” giải thưởng giá trị lớn thì còn gì bằng. Nhưng giải đặc biệt của xổ số mà nhiều người mong muốn thì sao? Khi trúng giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc, tôi được nhận bao nhiêu? Những con số được tiết lộ dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Vậy hãy cùng theo dõi nhanh bài viết dưới đây,

Giải đặc biệt - giải thưởng có giá trị nhất trong [xổ số kiến thiết miền Bắc](#)

Giải độc đắc là giải thưởng có giá trị nhất trong Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSMT). Tuy nhiên, để người chơi may mắn giành được giải thưởng này, mỗi miền đều có quy định về giá trị giải thưởng riêng.

Có lẽ là do giá trị giải thưởng tương đối đặc biệt và xác suất trúng giải rất thấp. Chỉ khoảng 1: 1 triệu, tức là trong số 1 triệu người chơi chỉ có một người trúng giải nên khả năng trúng thưởng thực sự rất khó. Do đó, việc tìm ra con số may mắn này thực sự không hề đơn giản. Trên thực tế, có những người chơi xổ số đã lâu nhưng chưa một lần may mắn trúng số. Tuy nhiên, cũng có những người may mắn “cướp” được túi giải chỉ sau vài ván chơi.

Giải Đặc Biệt Xổ Số kiến thiết Miền Bắc bao nhiêu?

[Xổ số kiến thiết miền Bắc](#) mở thưởng lúc 18h15 từ thứ 2 đến chủ nhật. Xổ số kiến thiết Miền Bắc hiện có 3 giải đặc biệt, mỗi giải tương đương 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để “ẵm” giải đặc biệt, bạn cần một tờ vé số có 5 chữ số trùng với 5 con số trên bảng kết quả xổ số miền Bắc do nhà đài công bố. Nếu bạn nhận thấy tờ vé số của mình trùng với các con số trên bảng kết quả, nhưng không trúng ký hiệu thì bạn sẽ nhận được tiền thưởng đặc biệt, tuy nhiên bạn sẽ nhận được số tiền nhỏ hơn rất nhiều.

Khi trúng giải đặc biệt, bạn sẽ nhận được hơn 10 triệu đồng. Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải nộp thuế TNCN (10%) giá trị tiền thưởng cho quốc gia. Do đó, số tiền bạn thực nhận

là xấp xỉ 990.000.000 VNĐ.

Xác suất trúng cũng tương tự như xổ số miền Bắc, khoảng 1: 1 triệu. Điều này có nghĩa là chỉ có 1 vé số may mắn trong tổng số 1 triệu vé số được bán ra. Vì vậy, con số 2 tỷ không phải là con số nhỏ, là niềm mơ ước của rất nhiều người chơi xổ số truyền thống.

Có lẽ vì vậy mà những buổi quay số mở thưởng luôn được đông đảo độc giả yêu thích. Nếu không thể đến trường quay trực tiếp, các bạn có thể xem kết quả trên tivi và nhận tin nhắn tra cứu [kqmb](#) hàng ngày qua website xổ số truyền hình... xem mình có phải là người may mắn tiếp theo trúng giải đặc biệt này không nhé. không.